



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

ที่ ๔๓๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ตามคำสั่งที่ ๒๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ได้รับมอบหมายหน้าที่การทำงานในแต่ละส่วนในภาพรวมกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ได้พิจารณาแล้ว โดยมี นายบุญธรรม เหล่าบุญมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีและแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. นายบุญธรรม เหล่าบุญมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนาจการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศูนย์เยาวชน งานการกีฬาและนันทนาการ งานฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นายบุญธรรม เหล่าบุญมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนาจการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศูนย์เยาวชน งานการกีฬาและนันทนาการ งานฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานสังคมสงเคราะห์

มอบหมาย นายบุญธรรม เหล่าบุญมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนาจการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมสุขภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

มอบหมายนายบุญธรรม เหล่าบุญมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนาจการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานฝึกอบรมอาชีพ งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในขั้นต้นก่อนเพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไสว จันทรเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน